



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN AN DƯƠNG
TRƯỜNG MẦM NON BẮC SƠN

BÀI DỰ THI
CUỘC THI: “TÌM HIỂU VỀ CÁC ĐỊA DANH, DI TÍCH
LỊCH SỬ VÀ NHỮNG NÉT VĂN HÓA ĐẶC TRƯNG,
TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP CỦA AN DƯƠNG”

ĐỀ TÀI:
ĐÌNH NAM - DI TÍCH LỊCH SỬ CỦA
QUÊ HƯƠNG BẮC SƠN

Tên đơn vị: Trường mầm non Bắc Sơn –
Huyện An Dương - TP. Hải Phòng
Địa chỉ: Thôn 4 - Xã Bắc Sơn - Huyện An Dương
- Thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: 0225770614.



“Cây đa, bến nước, sân đình” là biểu tượng của làng quê truyền thống Việt Nam. Ngày nay, những hình ảnh đẹp ấy vẫn được gìn giữ, truyền tụng, tiếp biến dệt nên tình yêu thương, sự gắn bó, đoàn kết trong mỗi con người đất Việt.



Thực hiện Kế hoạch số 70/KH/HU ngày 13/03/2023 Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập huyện An Dương (10/05/2003-10/05/2023). Trường mầm non Bắc Sơn tổ chức cho các cháu 5 tuổi tham quan tại khu di tích lịch sử Đình Nam nhằm giúp các bé hiểu biết thêm về nét đẹp văn hóa của di tích lịch sử làng quê Bắc Sơn, giáo dục cho các con tình yêu và lòng tự hào về dân tộc, quê hương, đất nước... Từ đó giúp trẻ bước đầu có nhận thức đúng đắn về việc gìn giữ và bảo vệ quê hương, làng xóm, luôn biết yêu thương và giúp đỡ những người xung quanh.



Để hưởng ứng Cuộc thi do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Dương tổ chức, trường mầm non Bắc Sơn tham gia với đề tài "Đình Nam - Di tích lịch sử của quê hương Bắc Sơn" nhằm giới thiệu tới bạn bè trong và ngoài xã/huyện/thành phố về di tích lịch sử của làng quê Bắc Sơn đồng thời giáo dục thế hệ thanh thiếu niên, thế hệ trẻ cần phải bảo tồn, trân trọng giữ gìn di sản văn hóa của dân tộc.



Đình Nam được tọa lạc trên một gò đất cao, trung tâm xã Bắc Sơn. Mặt tiền của Đình nhìn ra dòng Lạch Tray bốn mùa nặng đỏ phù sa. Cận kề có dãy núi voi kỳ vĩ, sơn thủy hữu tình trên bến dưới thuyền đan xen và dòng sông Rế trải dài như trái lựu bao quanh. Đình Nam, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng được Nhà nước cấp bằng công nhận Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia số 14 LCT/ HĐNN ngày 4 tháng 4 năm 1984 của Hội đồng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là nơi thờ Danh tướng Nguyễn Hồng.

Hàng năm, cứ mỗi độ tết đến xuân về. Trong 3 ngày 14,15 và 16/2 âm lịch hàng năm quê tôi lại vào lễ hội truyền thống Miếu Nam hay còn gọi là Đình Nam, với nhiều sự kiện tế, lễ để tưởng nhớ công ơn Thành Hoàng Làng. Các sự kiện văn hoá văn nghệ, giao lưu cũng được tổ chức. Người dân địa phương luôn tự hào về quê hương dù làm ăn ở xa nhưng mọi người đều trở về để tham gia lễ hội. Về ngôi Đình cổ thiêng linh quê mình, mạch nguồn cội rễ của mỗi con người để tri ân, tưởng nhớ, thắp những nén hương thơm thành kính dâng lên tiên tổ Thành Hoàng danh tướng Nguyễn Hồng thể hiện đạo lý ăn quả ơn người trồng cây, uống nước nhớ nguồn, nhớ về cha ông, người con của Bắc Sơn xưa, một vàng sao ngời sáng, văn võ song toàn, có công phò vua dẹp giặc, thắng giặc bảo vệ chủ quyền nhà nước Vạn Xuân.

Ở thế kỷ thứ VI được vua Lý phong hiệu Đô Ngự Sử chiếu chỉ cho dân làng lập Đình phụng thờ từ khi Bắc Sơn còn sơ khai





Với công lao của Đô Ngự Sử Danh tướng Nguyễn Hồng trong sự nghiệp khai khẩn đất hoang, mở mang bờ cõi, chống giặc ngoại xâm, bảo vệ chủ quyền dân tộc được lưu lại trong bức đại tự mà Vua Lý ban tặng người với bốn câu thơ:

“Thiên bẩm sinh trần bất nhiễm trần
Văn tinh cát tú tại tu thân
Hóa sinh bất diệt sơn hà tại
Bảo quốc phủ dân vạn cổ thần”

Danh tiếng công lao của người với non sông đất nước sẽ lưu truyền mãi mãi cho muôn đời sau tại Đình Nam.





Đình Nam Bắc Sơn có tên tuổi từ thế kỷ thứ VI qua nhiều triều đại vua tôi nhưng Đình Nam vẫn giữ nét uy nghi. Hình ảnh mái đình, cây đa, bến nước quện sâu trong tiềm thức các thế hệ nhân dân Bắc Sơn.



Đình Nam – Bắc Sơn, di sản văn hóa vô giá trường tồn mãi cho muôn đời sau. Đình Nam không của riêng ai, nhớ ngày lễ hội tháng 2 cùng về, dù ai buôn bán trăm bề, nhớ ngày lễ hội cùng về Bắc Sơn. Một trung tâm văn hóa bản địa, một di sản văn hóa tín ngưỡng tâm linh vô giá được các thế hệ ông cha nối tiếp từ đời trước nối tiếp đời sau được trân trọng, gìn giữ, bảo tồn cho con cháu muôn đời quê tôi nói riêng, đất Việt nói chung. Nhằm tuyên truyền cho thế hệ trẻ truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của cha ông đi trước, cũng như nâng cao về ý thức, trách nhiệm bảo tồn, gìn giữ di sản văn hóa cho đời sau.



Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non Bắc Sơn nhận thức sâu sắc về việc giữ gìn và bảo tồn Di tích lịch sử Quốc gia của địa phương. Luôn giáo dục trẻ giữ gìn di tích lịch sử, tự hào về dân tộc, quê hương, đất nước. Cán bộ và nhân dân xã Bắc Sơn luôn cố gắng làm việc và phấn đấu xây dựng, đóng góp công sức để huyện An Dương ngày càng phát triển, giàu mạnh và hiện đại, xứng với tầm vóc của một vùng đất giàu truyền thống lịch sử cách mạng của quê hương.